

THÔNG TIN TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/03/2021<sup>1</sup>

## Kết quả kinh doanh xuất sắc, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần. Vị thế tài chính cực kỳ vững vàng.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 1,6 tỷ Euro (tăng 11%), nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận của mảng bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời, mảng bảo hiểm nhân thọ đạt mức lợi nhuận ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu phí gộp đạt mức 19,7 tỷ Euro (tăng 4,2%), trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ tăng 5,5% và phi nhân thọ tăng 1,9%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ lên tới 3 tỷ Euro (tăng 1%), tập trung ở dòng sản phẩm liên kết đơn vị và bảo vệ. Tỷ lệ kết hợp đạt 88% (giảm 1,4 điểm phần trăm) và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, hàng đầu thị trường với 4,44% (tăng 0,4 điểm phần trăm).
- Lợi nhuận thuần lên tới 802 triệu Euro (so với 113 triệu Euro của cùng kỳ năm ngoái). Kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2020 bị ảnh hưởng đáng kể bởi khoản giảm giá tài sản đầu tư và chi phí tài trợ cho Quỹ quốc tế đặc biệt cho Covid-19.
- Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán của Tập đoàn đạt 234%, nhờ vào chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn hiệu quả và tình hình thị trường đầy tích cực trong quý đầu năm 2021.

**Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, ông Cristiano Borean, nhận định:** “Tập đoàn Generali kết thúc quý 1 năm 2021 với kết quả xuất sắc, đúng với các mục tiêu đề ra và khẳng định sự hiệu quả của chiến lược ‘Generali 2021’. Tập đoàn tiếp tục là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thị trường, với vị thế tài chính vững mạnh. Chúng tôi đang triển khai thực hiện tái cân bằng danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và nhờ đó đã duy trì được lợi nhuận tích cực trong bối cảnh lãi suất thấp. Generali cũng tiếp tục đạt được tỷ lệ kết hợp tốt nhất và ổn định nhất thị trường, cũng như những kết quả ấn tượng trong mảng quản lý tài sản và các mảng kinh doanh khác. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh mẽ cũng cho thấy Tập đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn còn đối mặt với nhiều bất ổn do đại dịch gây ra.”

Xem thông cáo báo chí chi tiết (tiếng Anh) tại [đây](#)

<sup>1</sup> Các thay đổi trên phí bảo hiểm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và PVNBP (giá trị hiện tại của phí khai thác mới) được phản ánh trên các điều kiện tương đương (theo tỷ giá và phạm vi hợp nhất không đổi). Các thay đổi trên Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, tài sản đầu tư của chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm không bao gồm các tài sản thanh lý trong cùng kỳ so sánh.

---

## TẬP ĐOÀN GENERALI

Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới. Được thành lập năm 1831, Generali hiện đang có mặt tại 50 quốc gia và đạt 70,7 tỷ euro doanh thu phí bảo hiểm năm 2020. Với hơn 72.000 nhân viên phục vụ 65,9 triệu khách hàng, Generali đang dẫn đầu tại thị trường Châu Âu và có vị thế ngày càng quan trọng tại các thị trường Châu Á và Châu Mỹ La Tinh. Cam kết phát triển bền vững là một trong những yếu tố thúc đẩy chiến lược của Generali, với tham vọng trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng, cung cấp các giải pháp chuyên biệt mang tính sáng tạo đột phá thông qua mạng lưới kênh phân phối vượt trội.